




STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1	Chất khí nào duy trì sự sống trên Trái Đất, duy trì sự cháy của nhiên liệu để tạo ra năng lượng?	Carbon dioxide
2	Tính chất vật lí của oxygen là ...	Các ứng dụng của nitrogen
3	Thành phần của không khí (theo phần trăm về thể tích) gồm ...	chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy, phải tiếp xúc và có đủ khí oxygen.
4	Điều kiện để sự cháy xảy ra là gì?	78% nitrogen; 21% oxygen; 1% carbon dioxide, hơi nước và các khí khác.
5	Khí nào giúp cho thực vật quang hợp, đảm bảo sinh trưởng cho các loại cây trong tự nhiên?	Không khí
6	----- ảnh hưởng đến các hiện tượng thời tiết, khí hậu trên Trái Đất và còn là nguồn nguyên liệu để sản xuất khí nitrogen.	Oxygen
7	 <p>Video này cho biết điều gì?</p>	chất khí, không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí, tan ít trong nước.
8	Nitrogen trong không khí ...	Có thể chuyển hóa thành dạng có ích giúp cho cây sinh trưởng và phát triển.
9	Các hình ảnh sau đây cho biết biểu hiện của không khí như thế nào?	Không khí bị ô nhiễm ➔ Ô nhiễm không khí

		
10	Những biểu hiện nào cho thấy không khí bị ô nhiễm?	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo vệ sinh thường xuyên, thông thoáng khí tốt trong phòng. - Không hút thuốc trong nhà. - Không sưởi, đốt bằng than củi, than đá, ...
11	 <p>Những hình ảnh trên cho biết điều gì?</p>	Nguồn gây ô nhiễm không khí
12	Để phòng tránh ô nhiễm không khí trong nhà, chúng ta cần phải chú ý điều gì?	<ul style="list-style-type: none"> - Có mùi khó chịu - Giảm tầm nhìn - Da, mắt bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp,
13	Vì sao lượng oxygen trong không khí hầu như không đổi, mặc dù hàng ngày, con người dùng rất nhiều oxygen cho nhu cầu hô hấp và sản xuất trong công nghiệp?	<p>Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.</p> <p>Cách li chất cháy với oxygen</p>
14	Cần thực hiện một hoặc đồng thời những biện pháp nào để dập tắt sự cháy?	Vì oxygen còn được sinh ra do quá trình quang hợp của cây hợp của cây xanh.
15	Khi nào chúng ta cần sử dụng các biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp nguồn oxygen cho hoạt động hô hấp?	Do oxygen duy trì sự hô hấp của cá, mà oxygen lại tan ít trong nước. Nên cần làm như vậy để

		tăng lượng oxygen có trong nước.
16	Tại sao trong bể cá cảnh thường lắp một máy bơm nước nhỏ để bơm nước liên tục, đồng thời trồng thêm một số cây thủy sinh?	Khi chúng ta ở trong môi trường thiếu oxygen hoặc khi cơ thể chúng ta không đủ sức thực hiện hoạt động hô hấp thông thường.